

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันพุธ ที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสนอง ทองย่อม	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง		ลาป่วย
๒	นางสุนทร สีเสน	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สุนทร สีเสน	
๓	น.ส.บุษราคัมภ์ ทองย่อม	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	บุษราคัมภ์ ทองย่อม	
๔	นายสัญญา คำหล้าแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สัญญา คำหล้าแก้ว	
๕	นางวิภาวัลย์ อันสีแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	วิภาวัลย์ อันสีแก้ว	
๖	นางสาวลัดดา พังเฒ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง		ขาด
๗	นายทองใบ อันไชหน้า	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ทองใบ อันไชหน้า	
๘	นางสังเวียน รังไรสง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สังเวียน รังไรสง	
๙	นายลำไพร หล้าบุญทัน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ลำไพร หล้าบุญทัน	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญ จันวงษา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	บุญ จันวงษา	
๒	นายประทีป อันสีแก้ว	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ประทีป อันสีแก้ว	
๓	นายยงยุทธ โสมสองชั้น	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ยงยุทธ โสมสองชั้น	
๔	นายยรรยงค์ ประวารณะ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ยรรยงค์ ประวารณะ	
๕	ดร.พลภัทร ช่างสากล	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน ปลัด อบต.ดงเมือง	พลภัทร ช่างสากล	
๖	นางภคพรรณ พะโยโค	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	ภคพรรณ พะโยโค	
๗	นายพุดินันท์ สุวรรณวิจิตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	พุดินันท์ สุวรรณวิจิตร	
๘	นางอุทุมพร น้อยบาตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อุทุมพร น้อยบาตร	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

น.ส.บุษราคัมภ์ ทองย่อม วันนี้ได้รับหนังสือลาป่วย จาก นายสนอง ทองย่อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
เลขานุการสภาฯ ตำบลดงเมือง เนื่องจากไม่สบาย วันนี้จึงขอเชิญ ท่านรองประธานสภาองค์การบริหาร
 ส่วนตำบลดงเมือง นางสุนทร สีเสน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
 ตำบลดงเมืองค่ะ และบัดนี้ถึงเวลาแล้ว ดิฉันได้ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดของผู้เข้าประชุม
 จำนวน ๙ คน มาประชุมจำนวน ๗ คน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเรียนเชิญท่าน
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนิน
 การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี
 พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสุนทร สีเสน เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานฯ ดงเมือง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 ดงเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นางสุนทร สีเสน -ไม่มี-
ประธานฯ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นางสุนทร สีเสน ได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาว่า สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่๑
ประธานฯ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้ส่งให้ที่ประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้
 ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้อ่านและพิจารณาตรวจดูรายละเอียด ในรายงานประชุม
 ถูกต้องตามที่ได้ประชุมมาหรือไม่ และทบทวนดูว่ามีส่วนใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ สมาชิก
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเชิญค่ะ

ที่ประชุม -ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม

นางสุนทร สีเสน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใด ขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอมติ
ประธานฯ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อรับรองรายงานการประชุม
 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัย
 สามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยสามัญ สมัยที่
 หนึ่ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โดยมีมติรับรอง ๖ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

(นางสุนทร สีเสน ประธานฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

**นางสุนทร สีเสน
ประธานฯ**

๓.๑ **ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖**
ก่อนที่จะดำเนินการประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองดังกล่าวด้วยค่ะ

**ดร.พลภัทร ช่างสากล
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนปลัด อบต.**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
รักษาราชการแทนปลัด อบต. เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาในวาระที่สองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ

**นางสุนทร สีเสน
ประธานฯ**

- ที่จบลงไปแล้วนั้น เป็นระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ลำดับต่อไปเป็นการเสนอญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ

- ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้เสนอญัตติหลักการและเหตุผลต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองครับ

**นายบุญ จันวงษา
นายก อบต.**

เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับนี้มา
เพื่อโปรดพิจารณาขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ใน
คราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการ
และเหตุผลในการเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติตำบลดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่ง
ปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูก
สร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำสาธารณะภายในตำบล เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๐
ได้กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการรักษา

ความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประกอบ มาตรา ๖๗(๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตำบลนี้ สำหรับรายละเอียดต่างๆ ปรากฏตามเอกสารที่อยู่ในมือของท่าน ครับ

นางสุนทร สีเสน
ประธานฯ -ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการเสนอญัตติแห่งหลักการและเหตุผลของ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖
-ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายค่ะ

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มีการอภิปราย

นางสุนทร สีเสน
ประธานฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดอภิปราย ดิฉันขอมติที่ประชุมว่าสมควรให้ความเห็นชอบ รับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองเสนอ หรือไม่ สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นค่ะ

มติที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ โดย เห็นชอบ ๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
(นางสุนทร สีเสน ประธานฯ งดออกเสียง)

นางสุนทร สีเสน
ประธานฯ ต่อไปเป็นการประชุม วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบไปแล้วซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขฉบับเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้ พิจารณาสามวาระรวดก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาในวาระที่สองนั้นให้ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน คณะกรรมการแปรญัตติ

-ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เสนอว่าจะพิจารณาสามวาระรวดหรือไม่

น.ส.บุษราคัมภ์ ทองย่อม เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองทุกท่าน
สมาชิกสภาฯ ม.๗ ดิฉันนางสาวบุษราคัมภ์ ทองย่อม ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาสามวาระรวดค่ะ

นายสัญญา คำหล้าแก้ว เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองทุกท่าน
สมาชิกสภาฯ ม.๑ กระผมนายสัญญา คำหล้าแก้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาสามวาระรวดครับ

นายลำไพโร หล้าบุญทัน สมาชิกสภาฯ ม.๙	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคงเมืองทุกท่าน กระนายลำไพโร หล้าบุญทัน ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาสามารถจะรวดเร็ว
นางสังเวียน รังไรสง สมาชิกสภาฯ ม.๘	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคงเมืองทุกท่าน ดิฉันนางสังเวียน รังไรสง ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาสามารถจะรวดเร็ว
ที่ประชุมสภาฯ	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคงเมือง อนุมัติให้พิจารณาสามารถจะรวดเร็ว
นางสุนทร สีเสน ประธานฯ	สำหรับวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตตินี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแปรญัตติ หรือแก้ไขในส่วนใด หรือไม่ ขอเชิญค่ะ
ที่ประชุมสภาฯ	ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการการแก้ไข
นางสุนทร สีเสน ประธานฯ	เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข และมีมติคงไว้แห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลคงเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ดิฉันก็จะดำเนินการขอมติที่ประชุม ในวาระที่ ๓ ชั้นอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคงเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล คงเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคงเมือง กรุณายกมือขึ้นค่ะ
มติที่ประชุมฯ	มีมติเห็นชอบ โดย เห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นางสุนทร สีเสน ประธานฯ งดออกเสียง)
นางสุนทร สีเสน ประธานฯ	๓.๒ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค ก่อนที่จะดำเนินการประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยค่ะ
ดร.พลภัทร ช่างสากล หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนปลัด	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นางสุนทร สีเสน
ประธานฯ

- ที่จับลงไปแล้วนั้น เป็นระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ลำดับต่อไปเป็นญัตติการเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้เสนอญัตติหลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

นายบุญ จันทวงษา
นายก อบต.

เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายละเอียดดังนี้

โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่าย

๑.ปรับปรุงถนนโดยลงลูกรังจากถนนางอรัญชัย ปินะธา ไป นานางอุทุมพร น้อยบาตร ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณตั้งไว้ ๑๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างานลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๖๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๖๖๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองกำหนด) โดยขอโอนเพิ่มตามโครงการนี้ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

โอนลด งบประมาณรายจ่าย แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนและไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้อันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในเขตพื้นที่ตำบลและเพื่อความจำเป็นอย่างเหมาะสม **จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท**

รวมงบประมาณโอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามรายละเอียดข้างต้น **รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท**

เหตุผลในการโอนเพิ่มงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามรายจ่ายดังกล่าว เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่เพียงพอ เพื่อให้พอแก่การใช้จ่ายตาม ภาระ หน้าที่ งานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นางสุนทร สีเสน
ประธานฯ

- ที่จับลงไปแล้วนั้นเป็นการเสนอญัตติแห่งหลักการและเหตุผลของ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายค่ะ

ที่ประชุมสภาฯ

ไม่มีการอภิปราย

นางสุนทร สีเสน
ประธานฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดอภิปราย ดิฉันขอมติที่ประชุมว่าสมควรให้ความเห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดงเมืองเสนอหรือไม่ สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นค่ะ

มติที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบ โดย เห็นชอบ ๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

(นางสุนทร สีเสน ประธานฯ งดออกเสียง)

นางสุนทร สีเสน
ประธานฯ

๓.๓ **ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค**

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยค่ะ

ดร.พลภัทร ช่างสากล
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนปลัด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นางสุนทร สีเสน
ประธานฯ

- ที่จบลงไปแล้วนั้น เป็นระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ลำดับต่อไปเป็นญัตติการเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้เสนอญัตติหลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

นายบุญ จันวงษา
นายก อบต.

เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายละเอียดดังนี้

โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่าย

๑.ลงหินคลุกถนน หมู่ที่๙ บ้านโพธิ์งาม ตำบลดงเมือง อำเภอสามสิสุราช จังหวัดมหาสารคาม เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่๙ สายทางจากถนนสระสนาม้านานายลอง ไปถึงนา นายอินทร์ ทิพอาสน์ ตำบลดงเมือง อำเภอสามสิสุราช จังหวัดมหาสารคาม ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๒๑.๐๐ เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้ง پایโครงการ

โอนลด งบประมาณรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบต่างๆ เช่น งานอาคาร งานดิน งานทาง งานชลประทาน งานสาธารณูปโภค และค่า K ฯลฯ **จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท**

โอนลด งบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๖ อัตรา ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน **จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท**

โอนลด งบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ อัตรา คือ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ **จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท**

โอนลด งบประมาณรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการ ๓.๒.๔ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสร้างและพัฒนาทีมพนเคมีควบคุมโรค **จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท**

รวมงบประมาณโอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามรายละเอียดข้างต้น **รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท**

เหตุผลในการโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามรายจ่ายดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้จ่ายในการนี้ จึงมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้พอแก่การใช้จ่ายตาม ภาระหน้าที่งานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นางสุนทร สีเสน
ประธานฯ

-ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการเสนอญัตติแห่งหลักการและเหตุผลของ การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

-ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายครับ

-๘-

ที่ประชุมสภาฯ

ไม่มีการอภิปราย

นางสุนทร สีเสน
ประธานฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดอภิปราย ดิฉันขอมติที่ประชุมว่าสมควรให้ความเห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองเสนอหรือไม่ สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นค่ะ

มติที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบ โดย เห็นชอบ ๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
(นางสุนทร สีเสน ประธานฯ งดออกเสียง)

นางสุนทร สีเสน
ท้องถิ่นที่ประธานฯ

๓.๔ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา การขอคืนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจ เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการขอคืนเงินภาษี จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการขอคืนเงินภาษีดังกล่าว ด้วยครับ

ดร.พลภัทร ข่างสากล
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนปลัด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รั้งรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๙ การถอนคืนเงินรายรับและการจำหน่ายหนี้สูญ ข้อ ๙๔ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะของ ลากมิควรได้ภายในกำหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับ โดย ถือปฏิบัติตามข้อ ๙๕ และข้อ ๙๖ (๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดย ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

นางสุนทร สีเสน
ประธานฯ

- ที่จบลงไปแล้วนั้น เป็นระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ลำดับต่อไปเป็นญัตติการเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอคืนเงินภาษีท้องถิ่นที่ จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘
- ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้เสนอญัตติหลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

นายบุญ จินวงษา
นายก อบต.

เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง และผู้เข้าร่วมประชุมทุก ท่าน กระผมขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติการขอคืนเงินภาษีท้องถิ่นที่ จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ตามหนังสือสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค ๐๐๒๓.๕/ว ๕๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอคืนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ จำนวน ๒๓๙.๔๑ บาท (สองร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สตางค์)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๙ การถอนคืนเงินรายรับและการจำหน่ายหนี้สูญ ข้อ ๙๔ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายรับและต่อมาได้มีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในกำหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับ โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๙๕ และข้อ ๙๖ (๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

นางสุนทร สีเสน
ประธานฯ

-ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการเสนอญัตติแห่งหลักการและเหตุผลของ การขอคืนเงินภาษี
ท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘
-ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายครับ

ที่ประชุมสภาฯ

ไม่มีการอภิปราย

นางสุนทร สีเสน
ประธานฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดอภิปราย ดิฉันขอมติที่ประชุมว่าสมควรให้ความเห็นชอบ
อนุมัติการขอคืนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๔๘ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองเสนหรือไม่ สมาชิกสภา อบต.
ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นค่ะ

มติที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบ โดย เห็นชอบ ๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

(นางสุนทร สีเสน ประธานฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นางสุนทร สีเสน
ประธานฯ

๔.๑ เรื่องการนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลดงเมือง
ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านค่ะ

นางวิภาวัลย์ อันสีแก้ว
สมาชิกสภาฯ ม.๒

เรียนท่านประธานฯ คณะผู้บริหาร อบต.ดงเมือง สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าประชุมทุกท่าน
ดิฉันขอเสนอปัญหาความเดือนร้อน บ้านดงเมืองใหม่ หมู่ ๒ คือปัญหาที่ระบายน้ำลงลำ
ห้วยเสียวชำรุด จำนวน ๒ จุด ค่ะ

นายสัญญา คำหล้าแก้ว
สมาชิกสภาฯ ม.๑

เรียนท่านประธานฯ คณะผู้บริหารอบต.ดงเมือง สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าประชุมทุกท่าน
กระผมขอเสนอปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างขัดข้องของบ้านดงเมืองน้อย หมู่ ๑ คือจุดหน้าบ้าน
นายปัญญา แขวงไธสง และจุดหลังบ้านนางอรัญญา บุญมาก จำนวน ๒ จุด ครับ

นายลำไพโร หล้าบุญตัน
สมาชิกสภาฯ ม.๙

เรียนท่านประธานฯ คณะผู้บริหารอบต.ดงเมือง สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าประชุมทุกท่าน
กระผมขอเสนอปัญหาของบ้านโพธิ์งาม หมู่ ๙ คือ ปัญหาทางระบายน้ำ ครับ

- นายทองใบ อันไขหน้า สมาชิกสภาฯ ม.๕ เรียนท่านประธานฯ คณะผู้บริหาร อบต.ดงเมือง สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าประชุมทุกท่าน กระทบขอนำเรียนปัญหาของบ้านโนนจาน หมู่ ๕ คือ ปัญหาสะพานข้ามลำห้วยชำรุด ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ครับ
- นางสุนทร สีเสน ประธานฯ ปัญหาของบ้านหนองเหล็ก หมู่ ๔ คือ มีน้ำขังบริเวณหน้าบ้านนายเพ็ง จัตุรงค์คะ
- นายบุญ จันวงษา นายก อบต. เรียนท่านประธานฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านสำหรับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้าน ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้นำเรียนที่ประชุมสภาไปแล้วนั้น กระทบรับทราบและขออบหมายให้รองนายกฯ โสมสองชั้น พร้อมทีมงานออกสำรวจจุดต่างๆที่เป็นปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไปครับ
- ที่ประชุม รับทราบ
- นางสุนทร สีเสน ประธานฯ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีก การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันนี้ได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว ดิฉันขอปิดการประชุมและขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ บุษราคมภ์ ทองย่อม ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวบุษราคมภ์ ทองย่อม)
ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ/สมาชิกสภาท้องถิ่น

ลงชื่อ สุนทร สีเสน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุนทร สีเสน)
ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

คณะกรรมการสามัญประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ชุดตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ถูกต้องแล้วตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ ลำไพร์ หล้าบุญทัน กรรมการ
(นายลำไพร์ หล้าบุญทัน)

ลงชื่อ ทองใบ อันไชน้ำ กรรมการ
(นายทองใบ อันไชน้ำ)

ลงชื่อ ส้งเวียน รังไรสง กรรมการ
(นางส้งเวียน รังไรสง)